



ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2565

เกษตรกรและชาวประมงคัดค้านเกาหลีเข้าร่วม CPTPP

(ที่มา : The Korea Times วันที่ 29 มีนาคม 2565)



สหพันธ์เกษตรกรและชาวประมงเกาหลีประท้วงต่อต้านการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะเข้าร่วมความตกลงทางการค้ากับอีก 11 ประเทศในภาคพื้นแปซิฟิก โดยให้เหตุผลว่าความเป็นอยู่ของพวกเขาจะถูกคุกคามอย่างใหญ่หลวง หากเกาหลียอมให้ต่างชาตินำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและประมงในราคาที่ถูกลงได้

ความตกลงดังกล่าวมีชื่อเต็มว่า ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) หรือ CPTPP ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจของเกาหลีที่มุ่งเน้นการผลิตและส่งออก

ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยของรัฐหลายแห่ง รวมถึงสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Korea Institute for International Economic Policy : KIEP) และผู้กำหนดนโยบายต่างก็พยายามที่จะเข้าร่วมเจรจาข้อตกลงทางการค้าใหญ่ยักษ์นี้ โดยอธิบายว่า ความตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโต GDP ประจำปีเป็นร้อยละ 0.33 ถึง 0.35 และคาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะได้ผลประโยชน์เป็นมูลค่า 3.6 ล้านล้านวอน (2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ขนาดการค้ารวมของประเทศสมาชิก CPTPP คิดเป็น 15% ของขนาดการค้าโลก

การประท้วงอันดุเดือด

กลุ่มตัวแทนเกษตรกรและชาวประมงหลายกลุ่ม รวมถึง Korean Advanced Farmers Federation (KAFF) รวมตัวกันประท้วงบริเวณศูนย์ราชการเซจง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลกำหนดให้มีประชาพิจารณ์เกี่ยวกับผลกระทบของ CPTPP ที่มีต่อการค้า ตลาด และการเติบโตทางเศรษฐกิจ



ผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งบุกเข้าไปในตัวอาคารจนการประชุมต้องยุติกลางคัน ซึ่งมีผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วม

ผู้ประท้วงกล่าวว่า อุตสาหกรรมเกษตรและประมงแบบดั้งเดิมของเกาหลีกำลังถูกต้อนให้จมนม และไม่มีมาตรการใดๆมารองรับ หรือชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป

“หากเกาหลีเข้าร่วม CPTPP สินค้าต่างชาติราคาถูกลงจะหลั่งไหลเข้ามาในตลาดเกาหลี” ตัวแทน KAFF กล่าว “รัฐบาลเร่งรัดที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าโดยอ้างว่าเป็นผลดีกับประเทศ แต่แรงงานในอุตสาหกรรมดั้งเดิม (เกษตรและประมง) กลับต้องกังวลถึงการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างว่าแต่ให้พอเลี้ยงปากท้องเลย”

การต่อต้านอย่างรุนแรงของสหพันธ์สืบเนื่องมาจาก ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันแต่ไม่กว้างเท่า CPTPP โดย RCEP เป็นความตกลงทางการค้าระหว่าง 15 ประเทศ ซึ่งในนั้นมี 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วย

เกาหลีต้องเปิดตลาดเกษตรถึง 85% ให้สินค้าต่างชาติภายใต้ความตกลง RCEP และตัวเลขจะพุ่งขึ้นเป็น 95% หากเข้าร่วม CPTPP ด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่าการประท้วงของกลุ่มตัวแทนเกษตรกรและชาวประมงที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้การเข้าร่วม CPTPP ของเกาหลีใต้ต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากความเห็นของกลุ่มเกษตรกรและชาวประมงจะมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งจะต้องติดตามท่าทีของรัฐบาลเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง เกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าหมายก่อนการจัดทำประชาพิจารณ์ว่า จะส่งเอกสารเป็นทางการในการเข้าร่วม CPTPP ในเดือนเมษายน 2565 นี้

ในส่วนของประเทศไทย จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวศิรดา ตันโตทัย
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา
ผู้อำนวยการ สคต. ณ กรุงโซล

